



ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ ๒๒๑๖๗

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การย้ายข้าราชการ

เรียน นายอำเภอบ้านม่วง และนายอำเภอภูพาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๒.๑/ว ๓๗๐๘๓ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
ด้วยกรมการปกครองแจ้งว่า ได้มีคำสั่งย้ายข้าราชการให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ โดยกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามสำเนาคำสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้

เพื่อให้การย้ายข้าราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดสกลนครจึงขอให้อำเภอ
ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งให้ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง มอบหมายการงานในหน้าที่ให้เรียบร้อย แล้วเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ตามกำหนดวันดังกล่าวข้างต้น สำหรับการเลื่อนเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ นั้น กรมการปกครอง ไม่มีนโยบายเลื่อนการเดินทางแต่อย่างใด

๒. แจ้งรายละเอียดวันลาทุกประเภทของข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้จังหวัดสกลนครทราบ ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

๓. ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปหรือมารับตำแหน่งใหม่ที่อำเภอนี้ เดินทางมาเมื่อใด ขอให้รายงานจังหวัดสกลนครทราบ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระ ฤกษ์วณิชย์กุล)

ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๑๔๖๑

ที่ มท ๐๓๐๒.๑/ว ๓๗๐๘๓



กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ย้ายข้าราชการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๒๓๖๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
ด้วยกรมการปกครองได้มีคำสั่งย้ายข้าราชการ ตำแหน่งประภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ จึงขอให้จังหวัดดำเนินการแจ้งให้ข้าราชการที่ได้รับคำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่
ให้เรียบร้อย แล้วเดินทางไปปฏิบัติราชการตามกำหนดวันดังกล่าวข้างต้น สำหรับการเลื่อนการเดินทางนั้น
กรมการปกครองไม่มีนโยบายให้เลื่อนการเดินทางแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรถวิชช์ สัมพันธ์รัตน์)
อธิบดีกรมการปกครอง

กองการเจ้าหน้าที่
ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๗๔๒๑ ต่อ ๒๑๖
โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๗๔๒๑ ต่อ ๒๐๗



คำสั่งกรมการปกครอง
ที่ ๒๓๖๖ / ๒๕๖๖
เรื่อง ย้ายข้าราชการ

.....

เพื่อให้การบริหารราชการของกรมการปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่ง ประเภทวิชาการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยความเห็นชอบของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน จึงย้ายข้าราชการ จำนวน ๑๐๔ ราย ดังบัญชีรายละเอียด แนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์)
อธิบดีกรมการปกครอง

กรมการปกครองย้ายข้าราชการ

นายอรรถิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้ลงนามในคำสั่ง ที่ ๒๓๑๑/๒๕๖๖
 ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
 จำนวน ๑๐๔ ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	ให้ดำรงตำแหน่ง
๑	นายวุฒิพงศ์ ศรีรองคต จำจังหวัดพัทลุง	หัวหน้ากลุ่มงานบริการประชาชน ๒ ศูนย์บริการประชาชน สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
๒	นายมารุต เต็มรัก หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี	หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการการข่าว ส่วนการข่าว สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
๓	นางสาวมนัสวีช ทรัพย์พร้อม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการปกครอง	หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๑ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
๔	นายธีระ ชูเชิด หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
๕	นายเจริญ นุกานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดนครพนม	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอคำม่วน จังหวัดกาฬสินธุ์
๖	นายชินวุฒิ จารุเสนีย์ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
๗	นายชาญชัย วิทยาภรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
๘	นายชัยยศ บึงอำพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเรณูนคร, จังหวัดนครพนม	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	ให้ดำรงตำแหน่ง
๙	นางก้าไล ทาศรีภู หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
๑๐	พันจ่าโท นิพนธ์ วิสุทธาภรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภออรุณประเทศ จังหวัดสระแก้ว	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
๑๑	นางนิภา นรภัทรพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
๑๒	นายโชคชัย แสนสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
๑๓	จำเอก ไพโรจน์ ปลื้มจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๔	นายพรเทพ อาจบัณฑิตกุล หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๕	นางสาววิยะดา บัวหุ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
๑๖	นายยุทธนา สร้อยเสนา หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	ให้ดำรงตำแหน่ง
๗๗	นายพรหมฤทธิ์ ฤทธิเพชร หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเสนางคณิคม จังหวัดอำนาจเจริญ	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
๗๘	นายอาทิตย์ ภูละคร หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอนาดาล จังหวัดอุบลราชธานี	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
๗๙	นายฤทธิคุณ แก้วคุณนอก หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
๘๐	นายพิชัย ศิลปผดุง จำจังหวัดหนองคาย	จำจังหวัดสกลนคร
๘๑	นายมนตรี ฤทธิจอม หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการการข่าว ส่วนการข่าว สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกระเสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
๘๒	นายกวิน สายวานิชย์ ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
๘๓	นายอรรถพร พงษ์สวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
๘๔	นายธนวิชัย แก่นสาร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
๘๕	นางเกษสุดา บุญยิ่ง หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี